



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
e agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ตลาดเกษตรกร	1	เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ส่ง จันท. สุ่มตรวจผัก ผลไม้ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค	เว็บไซต์ แนวหน้า
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	2	กำแพงเพชรร่วมกับอำเภอลานกระบือจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	เว็บไซต์ เดลินิวส์ ออนไลน์
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3	ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day)	เว็บไซต์ บางกอกทูเดย์
อะโวคาโด	4	เกษตรกรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าสู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับโลก	เว็บไซต์ NBT CONNEXT
กาแฟ	5	สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยและเกษตรอำเภอนาน้อยลงพื้นที่ติดตามแปลงเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์กาแฟโรบัสต้า	เว็บไซต์ คมชัด AEC TV Online
ส่งเสริมการเกษตร	6	สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2568	เว็บไซต์ คมชัด AEC TV Online
ผักเคล	7	ปลูกผักเคล เพื่อสุขภาพตลาดต้องการสูง จ.สงขลา	เว็บไซต์ Thai PBS



เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีส่ง จнт.สุ่มตรวจผัก ผลไม้ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568, 13.04 น.

เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีส่ง จнт.สุ่มตรวจผัก ผลไม้ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

วันนี้ (20 ก.พ.68) นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ตลาดเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในอาคาร ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ถ.แม่น้ำแม่กลอง หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เปิดให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเฉพาะวันพุธ แต่มาภายหลังพบว่าประชาชนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี จึงเกิดแนวคิดในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ได้นำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ /GAP มาจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็นทุกวันพุธและวันศุกร์ รวมอาทิตย์ละ 2 วัน

สำหรับตลาดเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เปิดอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ปัจจุบันมีร้านค้าร่วมจำหน่ายทั้งสิ้น 80 ร้าน ประกอบด้วย จำหน่ายข้าวและธัญพืช 1 ร้าน ผัก 20 ร้าน ผลไม้ 12 ร้าน ไม้ดอกไม้ประดับ 2 ร้าน อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม 23 ร้าน สมุนไพรและเครื่องสำอาง 2 ร้าน ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 ร้าน จำหน่ายหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 ร้าน และอื่น ๆ 11 ร้าน

กำแพงเพชรร่วมกับอำเภอลานกระบือจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่



นายกองเอกชัยพฤกษ์т เชียงรธานีรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายกองเอกชัยพฤกษ์т เชียงรธานีรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธนดล วงษ์ขันธุ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอลานกระบือ กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น แยกผู้มีเกียรติและเกษตรกรร่วมงานรวม 200 ราย

นายกองเอกชัยพฤกษ์т กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่แบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน น้ำ ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่เกษตรกรถึงในพื้นที่ จึงขอให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ ในส่วนของข้าราชการที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอให้ท่านดำเนินงานอย่างเสียสละ มีจิตอาสา ให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร

ด้านนายธนดล กล่าวว่า งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กำหนดจัดขึ้น 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตร การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน จำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่

1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การกั๊ยม พันธุ์สัญญา
2. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม คลินิกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์
4. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร กิจกรรม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน
5. การยางแห่งประเทศไทย สาขากำแพงเพชร กิจกรรม คลินิกยางพารา
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม การเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม การใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
8. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กิจกรรม การลดต้นทุนการผลิตข้าว
9. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/มาตรฐานการผลิตพืช GAP/และเกษตรอินทรีย์
10. สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร กิจกรรม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน/น้ำหมักชีวภาพ และสาร พด.
11. สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำน้อย
12. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การผลิตแทนแแดงเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
13. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก กิจกรรม การเลี้ยงหม่อนไหม
14. โครงการชลประทานกำแพงเพชร กิจกรรม การทำระบบน้ำหยด
- และ 15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร กิจกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

นอกจากนี้ยังมีการมอบวัสดุการเกษตรแก่ตัวแทนเกษตรกรอำเภอลานกระบือ ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการแสดงสินค้าของภาคเอกชน

ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day)



Samanyavee



20/02/2025



1 minute read



วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นายธนัท พรพพิลาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านตาลดำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอบ้านบึง นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คูโบต้าเกษตรพล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายเกษตรกร จัดงานเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และการตระหนักในเรื่องการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร เป็นรูปแบบ 3R Model ประกอบด้วย 1.Re-habbit เป็นการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมปลูกพืช เป็นการปลูกแบบไม่เผา 2.Replace With High Value crops : เปลี่ยนชนิดพืชและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่สูง จากพืชไร่เป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีมูลค่าสูง และ3.Replace With Alternate crop : เป็นการปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่ราบ โดยเน้นการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อดินต่อไป



เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า สู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับโลก



นายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ร่วมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด เพื่อยกระดับการผลิตอะโวคาโดคุณภาพและสร้างมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้หลักการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานสินค้าปลอดภัย(GAP)ยกระดับเกษตรกรผู้ได้รับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย (GAP) แล้วสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สินค้าอัตลักษณ์ พร้อมยกระดับสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่า สู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับโลก



สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยและเกษตรอำเภอนาน้อยลงพื้นที่ติดตามแปลงเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์กาแฟโรบัสต้า

© admin 20 กุมภาพันธ์ 2025



วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย นำโดย นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ เกษตรอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย ลงพื้นที่ติดตามแปลงเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์กาแฟโรบัสต้า ของเกษตรกรเป้าหมายในโครงการความร่วมมือระหว่าง เยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมระบบ และการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายนวัตกรรม ฌแปลงเรียนรู้ขยายพันธุ์กาแฟโรบัสต้า ตำบลบัวใหญ่ ตำบลน้ำตก และตำบลศรีชะเกช อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปผลผลิต กาแฟคั่วเมล็ด และกาแฟคั่วบด สอบถามปัญหาการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย พฤติกรรมผู้บริโภคกาแฟ เพื่อนำมาวิเคราะห์กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการผลิตกาแฟภายในพื้นที่



สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง

admin 20 กุมภาพันธ์ 2025



นางธนพร ดีอุต เกษตรอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียงได้ให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร แจกจ่ายเอกสารความรู้ทางการเกษตรและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพและสารพัด. สูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและปรับปรุงการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอำเภอภูเพียง นายพงษ์ศิลป์ ผาลา เป็นประธานในงาน ณ หอประชุมบ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน



ทุกทิศทั่วไทย

ปลูกผักเคล เพื่อสุขภาพตลาดต้องการสูง จ.สงขลา

📅 20 ก.พ. 68

หน้ารายการ →

📺 📘 🌐 📞

ผักเคล ถือว่าเป็นราชินีแห่งผักใบ ด้วยสารอาหารมีประโยชน์สูงเป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ บัณฑิตอาสาที่จังหวัดสงขลา จึงใช้เวลาว่างปลูกผักดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถสร้างรายได้เสริมอย่างงามขายทั้งใบและต้น ขณะที่เกษตรกรอำเภอเข้ามาส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกควบคู่ทำตลาดออนไลน์